



ที่ 30/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์

ผลการจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบลเกรด เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทาง และนิติกรณ์ รวมทั้งได้พบปะเยี่ยมเยียนคนไทยที่พำนักในเซอร์เบีย นั้น

บัดนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้รับบริการทั้งหมด 22 คน เป็นการขอทำหนังสือเดินทาง 12 คน รับรองเอกสารและนิติกรณ์ 9 คน และยื่นเอกสารเพื่อขอจดสูติบัตร 1 คน และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำแนะนำด้านกงสุลและการปรับตัวด้านต่าง ๆ แก่คนไทยที่พำนักในเซอร์เบียด้วย นอกจากนี้ ได้มอบอุปกรณ์ชุดยังชีพประกอบด้วยหน้ากากอนามัย สมุนไพรฟ้าทะลายโจร และชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK self-test แก่ผู้ที่มารับบริการและครอบครัว

ในโอกาสเดียวกัน นายภรศิษฐ์ พิบูลนครินทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา หัวหน้าคณะได้เข้าพบหารือกับเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตกรีซ ประจำเซอร์เบีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับการตรวจลงตราเข้ากรีซสำหรับคนไทยในเซอร์เบียที่ต้องการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กรุงเอเธนส์ ซึ่งแม้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีหนังสือยืนยันว่าคนไทยดังกล่าวมีนัดหมายรับบริการด้านกงสุลกับสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่ก็ไม่ได้รับการตรวจลงตราเข้ากรีซ ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลกรีซฯ ชี้แจงเหตุผลที่ปฏิเสธการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวให้กับคนไทยว่า เนื่องจากคนไทยดังกล่าวใช้หนังสือเดินทางฉุกเฉิน หรือไม่มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถิ่นที่อยู่ถาวร (temporary / permanent residence) ในเซอร์เบีย ทำให้สถานเอกอัครราชทูตกรีซฯ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะการพำนักในเซอร์เบีย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กงสุลกรีซฯ เห็นว่า การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีหนังสือแจ้งยืนยันการนัดหมายของคนไทย มีประโยชน์ในการพิจารณาการตรวจลงตรา และที่ผ่านมา ได้ตรวจลงตราให้คนไทยที่มีหนังสือแจ้งยืนยันจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 1 ราย

ในการนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า มีคนไทยจำนวนหนึ่ง ที่สมรสกับชาวเซอร์เบีย และได้รับอนุญาตให้พำนักในเซอร์เบียอย่างถูกกฎหมาย แต่ในช่วง 3 ปีแรก ทางกรมเซอร์เบียจะตรวจลงตราให้บุคคลดังกล่าวพำนักในเซอร์เบียได้คราวละ 1 ปี หลังจากนั้น จึงสามารถยื่นขอถิ่นที่อยู่ในเซอร์เบียได้ ทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งไม่มีบัตรถิ่นที่อยู่มาแสดงเพื่อ ประกอบการขอรับการตรวจลงตรา และเสนอขอให้สถานเอกอัครราชทูตกรีซฯ พิจารณาหลักฐานอื่น ประกอบ เช่น สำเนาหลักฐานการสมรสกับชาวเซอร์เบีย พร้อมทั้งแนบหนังสือยืนยันจาก สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างไรก็ดี แสดงเข้าใจว่า การพิจารณาตรวจลงตราต้องเป็นไปตาม กฎระเบียบการเข้าเมืองของกรีซ ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลกรีซฯ ยินดีพิจารณาหลักฐานอื่นประกอบ ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

นอกจากนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และนาย Zoran Dukanovic กงสุล กิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงเบลเกรด ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเซอร์เบีย เพื่อหารือ เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก ที่ดูแอสเซอร์เบีย ได้เข้าร่วมงาน Belgrade International Tourism Fair เป็นประจำ และมีแผนจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งนี้ ฝ่ายเซอร์เบีย สนใจจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง National Tourism Organization ของเซอร์เบีย กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อขยายความร่วมมือด้าน การท่องเที่ยวต่อไป

สำหรับการค้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพ ฝ่ายไทยแจ้งข้อมูลใน ปี 2563 ว่า เซอร์เบียจัดเป็นคู่ค้าอันดับสองของไทยในภูมิภาคบอลข่าน และสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ซึ่งดูแอสเซอร์เบีย มีความสนใจที่จัดโครงการส่งเสริมอาหารไทยและ นวดไทยในเซอร์เบียด้วยเช่นกัน

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยในเซอร์เบียทุกท่าน สำหรับ ไมตรีจิตอันดีที่มีต่อคณะเจ้าหน้าที่ และมีส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดโครงการกงสุลสัญจรครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี และในโอกาสที่เหมาะสม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามจัดคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปให้บริการพี่น้องคนไทยในเซอร์เบียเป็นระยะ ๆ ต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565